
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 605  —  411. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um fjárhæð vaxtabóta og sérstakra vaxtaniðurgreiðslna.

Frá Kristjáni Þór Júlíussyni.

Hver er fjárhæð vaxtabóta og sérstakra vaxtaniðurgreiðslna ríkissjóðs, greint eftir árum
frá 2007 til ársins 2011?

Skriflegt svar óskast.


